



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐.๓๖๓๔.๗๔๙๗

ที่ ทส.๑๖๑๘.๑/๐๕๒๕๗ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง...มอบหมายงานให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้าร่วมงานพิธีต่างๆ ของรัฐ

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ที่ ๔๔๑ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายงานให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้าร่วมงานพิธีต่างๆ ของรัฐ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(นายภูมินทร์ บุญบดินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

สำเนา

คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

ที่ ๔๔๑ / ๒๕๖๓

เรื่อง มอบหมายงานให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้าร่วมงานพิธีของรัฐ

ตามคำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ที่ ๔๒๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายงานให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้าร่วมงานพิธีของรัฐ โดยมอบหมายให้ส่วนทุกส่วนในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) หมุนเวียนกันไปเข้าร่วมงานพิธีของรัฐ นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) พิจารณาแล้ว เพื่อให้การไปร่วมกิจกรรมพิธีในวันสำคัญต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพในการเข้าร่วมกิจกรรม จึงขอยกเลิกคำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ที่ ๔๒๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และมอบหมายงานให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้าร่วมงานพิธีของรัฐใหม่ โดยแบ่งเป็น ๕ ชุด ดังนี้

ชุดที่ ๑ ส่วนอำนวยการ รับผิดชอบกิจกรรมและพิธีต่างๆ ในเดือนมกราคม , มีนาคม , ธันวาคม

ชุดที่ ๒ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ รับผิดชอบกิจกรรมและพิธีต่างๆ ในเดือนกุมภาพันธ์ , เมษายน

ชุดที่ ๓ ส่วนจัดการป่าชุมชน รับผิดชอบกิจกรรมและพิธีต่างๆ ในเดือนมิถุนายน , ตุลาคม

ชุดที่ ๔ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า รับผิดชอบกิจกรรมและพิธีต่างๆ ในเดือนกรกฎาคม , สิงหาคม

ชุดที่ ๕ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า รับผิดชอบกิจกรรมและพิธีต่างๆ ในเดือนพฤษภาคม , กันยายน , พฤศจิกายน

สำหรับส่วนที่ได้รับมอบหมายให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด อนึ่ง กรณีส่วนที่มีศักยภาพสามารถสนับสนุนกิจกรรมได้ตามเหมาะสม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงนาม) ภูมินทร์ บุญบันดาร

(นายภูมินทร์ บุญบันดาร)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

สำเนาถูกต้อง



(นายธনীช เนมีย์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ